

Chống “thẻ đỏ”, giành lại “thẻ xanh”

(Tiếp theo và hết)

KỶ 3: ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN BỀN VỮNG



Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà ngư dân huyện Thái Thụy.

Những ngày này, Thái Bình đang tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp cùng với cả nước quyết tâm chống khai thác IUU để vượt qua được đợt thanh tra lần thứ 5 của EC. Trong đó, trọng tâm là quản lý tốt đội tàu, duy trì kết nối thiết bị VMS và quản lý tốt sản lượng hải sản qua cảng. Ngoài tổ chức tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác, đánh bắt trên ngư trường, lực lượng chức năng còn thành lập các tổ liên ngành phối hợp với địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong ngư dân, quyết tâm sớm khắc phục các khuyến nghị của EC, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Tại khu vực bến neo đậu tàu thuyền Đông Tiến, xã Thái Đô (Thái Thụy), nhiều ngư dân cho biết đã có nhận thức nghiêm túc về chống khai thác IUU và đồng thuận cao với việc siết chặt quản lý của cơ quan chức năng. Gắn gũi và tiếp cận hàng

ngày với ngư dân chính là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các anh đã chủ động bám sát địa bàn, đến với dân để nói cho dân nghe, tuyên truyền cho dân hiểu, vận động dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và chống khai thác IUU. Trung tá Hoàng Ngọc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết: Chúng tôi đã tổ chức lực lượng đến từng nhà, rà từng tàu, trước hết là kiểm tra mức độ an toàn của tàu thuyền, tình trạng trang thiết bị thông tin liên lạc, ngư lưới cụ và nhân thân của ngư dân trước khi xuất và cập bến, sau đó là xử lý những chủ phương tiện và tàu cá cố tình vi phạm các quy định về chống khai thác IUU. Mục tiêu chung là giúp ngư dân hiểu được lợi ích của việc chống khai thác IUU, tổ chức khai thác hải sản hiệu quả, bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cũng như góp

phần xây dựng vùng biển xanh và hòa bình. Ngư dân Nguyễn Văn Chính, thôn Tân Tiến, xã Thái Đô chia sẻ: Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Lý xuống tận tàu của chúng tôi để tuyên truyền cho các thuyền viên về chống khai thác IUU. Qua đó chúng tôi đã hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc gỡ “thẻ vàng” EC.

Ngư dân Phạm Văn Đại cùng thôn Tân Tiến là chủ tàu đánh cá TB92989, trong tháng 1/2024 khi đánh bắt hải sản ngoài khơi do yếu tố khách quan đã để tàu mất kết nối trên 6 giờ, được lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Đại chia sẻ: Khi được lực lượng chức năng tuyên truyền về các hành vi vi phạm chống khai thác IUU, bản thân tôi đã nhận ra và khắc phục. Nếu những năm trước việc ghi nhật ký khai thác còn khó khăn thì bây giờ đã trở thành thói quen. Khi ra khơi, chúng tôi chỉ đánh bắt ở ngư trường của Việt Nam, tuyệt đối không xâm

phạm vùng biển nước ngoài bởi vi phạm không chỉ bị bắt giữ, phạt tiền mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản của nước.

Còn ông Bùi Xuân Cử, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) cho biết: Để góp phần gỡ “thẻ vàng” EC, tàu của tôi luôn thực hiện đầy đủ các quy định. Trong suốt hành trình khai thác trên biển, tôi ghi lại nhật ký khai thác và mở thiết bị giám sát hành trình, đồng thời liên hệ với ban quản lý cảng cá khi xuất hoặc cập bến. Nếu việc làm của mỗi cá nhân mà ảnh hưởng đến cả cộng đồng, xã hội thì mình cần phải thay đổi.

Chống khai thác IUU hơn 6 năm qua đã trở thành vấn đề bức thiết; không chỉ riêng Thái Bình mà các tỉnh, thành phố ven biển đã nhập cuộc, tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp thực hiện các khuyến nghị, quy định của EC về chống khai thác IUU để sớm gỡ “thẻ vàng”. Các cơ quan nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp với quy định

của quốc tế, trong đó có EC như: Rà soát, bổ sung 14 quy định nhận diện và chống khai thác IUU; ban hành mới các văn bản, kế hoạch hành động của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của EC. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 715 tàu cá đang hoạt động và đã được đăng ký trên hệ thống VNFishbase, gồm: 341 tàu có chiều dài từ 6 - 12m, 204 tàu có chiều dài từ 12 - 15m, 170 tàu có chiều dài trên 15m. Số tàu cá phân theo nhóm nghề khai thác: lưới kéo 190 tàu, lưới rê 358 tàu, lưới chum 2 tàu, hậu cần 25 tàu và lưới vây 14 tàu, 126 tàu nghề khác. Sản lượng khai thác thủy sản năm 2023 đạt 101.395 tấn, tăng 3% so với năm 2022. Trong đó, sản lượng khai thác nước mặn 97.029 tấn, sản lượng khai thác nước ngọt 4.366 tấn. Giá trị khai thác thủy sản đạt 1.543 tỷ đồng, tăng 3,2%.

Ông Vũ Mạnh Thiá, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU, quyết tâm cùng các cơ quan, đơn vị và ngư dân sớm gỡ “thẻ vàng” EC đối với thủy sản Việt Nam. Sở cũng chủ động tổ chức các buổi làm việc với các huyện ven biển, các đồn biên phòng, các xã, thị trấn ven biển. Tích cực phối hợp với các ngành liên quan khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác chống khai thác IUU và đưa ra các giải pháp khắc phục. Trong 3 năm qua, trên địa bàn tỉnh không có tàu cá nào có chiều dài từ 15m trở lên vi phạm vùng biển nước ngoài. Tỷ lệ đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp phép tàu cá được nâng lên trên 95,38%. Tỷ lệ tàu cá có chiều dài trên 15m lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 99,41%. Cập nhật cơ sở dữ liệu tàu cá vào hệ thống VNFishbase quốc gia đạt 100%...

Vườn khơi bám biển không chỉ là phát triển kinh tế của ngư dân mà còn góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Do đó, các cấp, ngành, địa phương luôn nỗ lực đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con yên tâm đánh bắt thủy hải sản trên các ngư trường truyền thống, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đại tá Lâm Mạnh Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 5 tổ kiểm soát cùng với 5 xuồng, cano với 36 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát để thực hiện chống khai thác IUU. Tuyên truyền trên 500 lượt trực tiếp, trên 200 tàu cá/2.018 lượt lao động; hướng dẫn gần 50 chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác hải sản trên biển đến các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân trên địa bàn tỉnh và chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Tăng cường phối hợp, triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Ông Hoàng Minh Giang, Chỉ huy trưởng Chi cục Thủy sản

Thực hiện các quy định về chống khai thác IUU, ngành chuyên môn đã thành lập tổ theo dõi giám sát hành trình với 7 thành viên, được phân theo nhóm thường trực 24/24 giờ để giám sát tàu cá, kịp thời phát hiện tàu cá mất kết nối, tàu cá vượt sang ranh giới biển, thông báo tới các địa phương để liên hệ chủ tàu thực hiện đúng quy định về giám sát hành trình. Thông báo tới các lực lượng chức năng của các huyện để xác minh, xử lý theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia sẻ 24 tài khoản theo dõi cho Bộ đội Biên phòng, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND các huyện có tàu đánh bắt hải sản để chủ động theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá và phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi tàu cá có sự cố trên biển.

Ông Lê Nguyễn Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy

Huyện Thái Thụy có 383 tàu thuyền khai thác thủy sản có chiều dài từ 6m trở lên, với 1.356 lao động. Xác định công tác chống khai thác IUU là một trong những nhiệm vụ quan trọng, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Huyện đã triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU từ đầu năm đến nay, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn ven biển để tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường thực thi pháp luật bảo đảm việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, bến cá, cảng cá nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định về chống khai thác IUU. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Hiện nay, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn huyện Thái Thụy đã chuyển biến tích cực.

MANH THẮNG - LƯU NGÂN

Tăng cường giám sát lưu thông hàng hóa trên thị trường

Vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thực phẩm và điện tử, điện lạnh thường tăng cao. Đây là dịp để các doanh nghiệp, thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa song cũng là thời điểm tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại dễ phát sinh. Để bảo đảm giữ cho thị trường ổn định và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Từ giữa tháng 4 đến nay, cửa hàng kinh doanh tổng hợp Viên Nguyệt ở xã Thụy Bình (Thái Thụy) luôn có nhiều người đến mua sắm. Thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo, nước giải khát là những mặt hàng bà con lựa chọn tiêu dùng nhiều. Ông Ngô Văn Viên, chủ cửa hàng cho biết: Vào dịp này, nhu cầu mua sắm của bà con tăng từ 5 - 10% so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng để phục vụ. Bên cạnh lựa chọn nhập hàng hóa chính hãng của các nhà sản xuất nổi tiếng, của nhà phân

phối có uy tín, chúng tôi cũng bố trí nhân viên kiểm tra chất lượng, hạn sử dụng tất cả sản phẩm trước khi tiếp nhận, trung bày, bán cho người dân.

Những ngày nắng nóng, tại các trung tâm điện máy hay cửa hàng kinh doanh đồ uống luôn nườm nượp khách. Chị Phạm Thị Quyên, quản lý cửa hàng TocoToco trên phố Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình cho biết: Ngoài bán cho khách sử dụng tại chỗ, mỗi ngày của hàng bán và ship hàng trăm đơn cho khách đặt mua online. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, cửa hàng chỉ nhập nguyên liệu

từ hệ thống TocoToco với đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chất lượng và thực hiện nghiêm quy trình chế biến an toàn.

Còn anh Nguyễn Duy Đồng, quản lý siêu thị điện máy Xanh cho biết: Các mặt hàng điện tử, điện lạnh năm nay có nhiều mẫu mã mới, đa dạng chủng loại và giá cả tương đối ổn định. Siêu thị đã chuẩn bị đủ nguồn hàng phục vụ nhân dân trong mùa nắng nóng năm nay.

Hàng hóa dồi dào tạo điều kiện cho người dân có nhiều sự lựa chọn mua sắm nhưng cũng khiến bà con không khỏi trăn trở trong việc phân biệt đâu là hàng thật, hàng nhái, hàng giả và lo lắng mất an toàn thực phẩm. Bà Vũ Thị Thủy ở xã Thụy Vân (Thái Thụy) chia sẻ: Khi đi mua hàng hóa, tôi chủ yếu dựa vào thói quen cảm nhận chất lượng sản phẩm mà mình từng sử dụng và tin tưởng vào cửa hàng là chính. Thật sự để phân biệt đâu là hàng thật, hàng giả, hàng nhái rất khó vì mình không có kỹ năng, kinh nghiệm, chỉ mong các cơ quan chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát tốt thị trường, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Hiện nay, các ngành và địa phương trong tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa theo các chuyên đề như an toàn vệ sinh thực phẩm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chất lượng và nguồn gốc xuất xứ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thực phẩm chăn nuôi... Bà Tạ Thanh Nhân, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Thái Bình cho biết: Chúng tôi đang tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn có quy mô lớn và có nguy cơ xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung đi sâu

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thủ tục hành chính và điều kiện chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc cả 3 ngành quản lý gồm công thương, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quá trình kiểm tra, khi phát hiện những cơ sở, doanh nghiệp có tình vi phạm quy định của pháp luật, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, qua đó củng cố chính việc chấp hành và bảo đảm quy định an toàn thực phẩm.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phòng ngừa vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thời gian qua các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc kiểm tra, xử lý. Chỉ riêng lực lượng quản lý thị trường, từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 270 vụ, xử lý 179 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Trong 4 tháng đầu năm, chúng tôi đã triển khai nhiều chuyên đề kiểm tra như bình ổn thị trường dịp tết, hoạt động kinh doanh xăng dầu, vật tư nông nghiệp, thương mại điện tử... Giai đoạn này, chúng tôi tập trung kiểm tra mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó, sẽ kiểm tra hoạt động kinh doanh mặt hàng điện tử, điện lạnh có nhu cầu tiêu dùng cao trong mùa hè.

Với sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng, hy vọng thị trường giữ được ổn định, hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn diễn ra thuận lợi, người dân yên tâm mua sắm góp phần thúc đẩy lĩnh vực thương mại, dịch vụ của tỉnh phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

KHẮC ĐUẦN



Cán bộ quản lý thị trường Đồi số 4 (Thái Thụy - Đồng Hưng) kiểm tra chất lượng sản phẩm nước giải khát tại cửa hàng Viên Nguyệt, xã Thụy Bình (Thái Thụy).

Trên 200 doanh nghiệp mới thành lập chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa tổ chức làm việc với đơn vị sử dụng lao động mới thành lập, chưa tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động.

Tính đến hết tháng 4/2024, trên địa bàn tỉnh còn trên 200 doanh nghiệp mới thành lập chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang làm việc tại đơn vị. Đại diện BHXH tỉnh đã thông tin các nội dung liên quan đến quy định về đối tượng đóng, mức đóng, phương thức đóng; quyền lợi của doanh nghiệp và của người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát, kê khai hồ sơ đăng ký và thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đồng thời, phổ biến một số nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về BHXH như trốn đóng, chậm đóng; trích tiền đóng BHXH của người lao động không nộp cho cơ quan BHXH; chiếm dụng tiền trợ cấp BHXH của người lao động; gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN; báo cáo sai sự thật, cung cấp thông tin, số liệu không chính xác...

Qua buổi làm việc giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT, BHTN để bảo đảm quyền lợi của người lao động. Đồng thời, đây cũng là giải pháp gia tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, từ đó hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

HỒNG ANH

KIẾN XƯƠNG

Thu nhận 195 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kiến Xương phối hợp với Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vào tối ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút gần 300 tình nguyện viên trong toàn huyện tham gia, trong đó chủ yếu là cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, hội viên chữ thập đỏ và nhân dân các xã, thị trấn.

Kết quả, Ban tổ chức thu được 195 đơn vị máu an toàn góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đáp ứng nhu cầu máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

THU THUY